

Quận 4, ngày 09 tháng 11 năm 2022

**BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 4 NĂM 2022**

(Đính kèm Kế hoạch số 726 /KH-TTYT ngày 09/11/2022 của Trung tâm Y tế Quận 4)

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Kế toán viên trung cấp (06.032)	Kế toán viên	Phòng Tài chính Kế toán	1	<ul style="list-style-type: none">- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.- Thực hiện nhiệm vụ theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện cập nhật các sổ sách kế toán.- Báo cáo hàng ngày, tháng.- Thực hiện các công việc khác đúng chuyên môn khi được điều động
2	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	Bác sĩ điều trị	<ul style="list-style-type: none">- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.- Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng	2	<ul style="list-style-type: none">- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, trình độ từ đại học trở lên.- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm.- Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số	<ul style="list-style-type: none">- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho người bệnh trong lĩnh vực phụ trách.- Quản lý hồ sơ bệnh án theo quy định.- Xử trí cấp cứu thông thường, phát hiện kịp thời bệnh vượt quá khả năng điều trị báo cáo bác sĩ cấp cao hơn để có hướng xử trí hoặc chuyển đi điều trị ở tuyến trên hoặc theo lĩnh vực chuyên khoa.- Hướng dẫn giám sát chuyên môn của nhân viên Trạm Y tế phường.- Thực hiện tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe.- Tư vấn cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp.- Tham gia công tác chỉ đạo tuyên về chuyên môn kỹ thuật, triển khai phòng chống dịch và bệnh xã hội.

					10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở. - Chịu trách nhiệm trước đơn vị trưởng và Ban Giám đốc về lĩnh vực phụ trách. - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.
3	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	Bác sĩ điều trị	- Trạm Y tế Phường 1, Phường 3, Phường 6, Phường 9, Phường 10, Phường 14, Phường 13, Phường 15, Phường 16, Phường 18	11	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa , trình độ từ đại học trở lên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	- Khám chữa bệnh theo quy định trong lĩnh vực phụ trách. - Tham gia cấp cứu, tư vấn bệnh nhân khi được yêu cầu. - Quản lý hồ sơ, bệnh án theo quy định. - Tư vấn về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống bệnh tật nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. - Các nhiệm vụ khác phù hợp với phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề. - Tham gia chỉ định tiêm ngừa trong các buổi tiêm ngừa tại trạm y tế - Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia tại tuyến trạm y tế khi được phân công. - Chịu trách nhiệm trước đơn vị trưởng và Ban Giám đốc về lĩnh vực phụ trách. - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.
4	Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)	Bác sĩ điều trị	- Trạm Y tế: Phường 2, Phường 8	2	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền , trình độ từ đại học trở lên.	- Khám chữa bệnh theo quy định trong lĩnh vực phụ trách. - Tham gia cấp cứu, tư vấn bệnh nhân khi được yêu cầu.

				<ul style="list-style-type: none"> - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý hồ sơ, bệnh án theo quy định. - Tư vấn về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống bệnh tật nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. - Các nhiệm vụ khác phù hợp với phạm vi hành nghề được ghi trong chứng chỉ hành nghề. - Tham gia chỉ định tiêm ngừa trong các buổi tiêm ngừa tại trạm y tế - Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. - Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng, kế thừa kinh nghiệm, bài thuốc, phương pháp điều trị hiệu quả, bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia tại tuyến trạm y tế khi được phân công. - Chịu trách nhiệm trước đơn vị trưởng và Ban Giám đốc về lĩnh vực phụ trách. - Các nhiệm vụ khác khi được phân công. 	
5	Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III) (V.08.02.06)	Bác sĩ Y học dự phòng	Trạm Y tế Phường 4	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng, trình độ từ đại học trở lên. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh 	<ul style="list-style-type: none"> - Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; quản lý sức khỏe và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe tại cộng đồng; - Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn về y tế dự phòng: phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh xã hội, quản lý chương trình y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; - Theo dõi, giám sát, phát hiện, đánh giá, kiểm soát và khống chế: yếu tố nguy cơ gây dịch, tác nhân gây bệnh, bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến yếu tố môi trường, tai nạn thương tích, an toàn thực phẩm,

					<p>nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.</p>	<p>sức khỏe lao động và yếu tố nguy cơ khác đối với sức khỏe cộng đồng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện biện pháp kiểm soát và khống chế dịch bệnh, tác nhân truyền nhiễm gây dịch nhất là ổ dịch bệnh mới phát sinh; - Phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; - Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng: bệnh mãn tính, bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội và phục hồi chức năng; - Chịu trách nhiệm trước đơn vị trưởng và Ban Giám đốc về lĩnh vực phụ trách. - Các nhiệm vụ khác khi được phân công.
6	Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)	Điều dưỡng chăm sóc	- Trạm Y tế: Phường 1, Phường 2, Phường 8	3	<p>- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành Điều dưỡng.</p> <p>- Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác điều dưỡng tại Trạm Y tế phường. - Tham gia cùng bác sĩ thực hiện công tác cấp cứu bệnh nhân khi có trường hợp cần cấp cứu. - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Công tác hành chính của Trạm Y tế. - Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em, người lớn. - Thực hiện báo cáo các chương trình phụ trách. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.

7	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)	Điều dưỡng chăm sóc	Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành Điều dưỡng. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác điều dưỡng tại cơ sở. - Tham gia cùng bác sĩ thực hiện công tác cấp cứu bệnh nhân khi có trường hợp cần cấp cứu. - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Công tác hành chính của khoa. - Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em, người lớn. - Thực hiện báo cáo các chương trình phụ trách. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.
8	Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)	Điều dưỡng chăm sóc	- Trạm Y tế: Phường 3, Phường 4, Phường 6, Phường 14	4	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên đúng chuyên ngành Điều dưỡng. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác điều dưỡng tại Trạm Y tế phường. - Tham gia cùng bác sĩ thực hiện công tác cấp cứu bệnh nhân khi có trường hợp cần cấp cứu. - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Công tác hành chính của Trạm Y tế. - Thực hiện tiêm chủng cho trẻ em, người lớn. - Thực hiện báo cáo các chương trình phụ trách.

					<ul style="list-style-type: none"> - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.
9	Dược hạng III (V.08.08.22)	Dược sĩ	Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng đồng.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dược. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác dược. - Nhận và trả vắc xin khi có lịch tiêm ngừa. - Cấp phát thuốc cho bệnh nhân. - Thực hiện báo cáo công tác dược - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.

					chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược.	
10	Dược hạng III (V.08.08.22)	Dược sĩ	- Trạm Y tế: Phường 1, Phường 9	2	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành dược. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược. 	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác dược. - Nhận và trả vắc xin khi có lịch tiêm ngừa. - Cấp phát thuốc cho bệnh nhân. - Thực hiện báo cáo công tác dược - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.
11	Y tế công cộng hạng III (V.08.04.10)	Y tế công cộng	Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng	1	<ul style="list-style-type: none"> - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y tế công cộng. - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT- 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các chương trình tại Khoa. - Báo cáo các chương trình theo quy định. - Lấy mẫu nước tại chung cư. - Tham gia tập huấn cho các xí nghiệp, trường học trong vùng phụ trách. - Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực của khoa. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.

					BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng.	
12	Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16)	Hộ sinh	- Trạm Y tế: Phường 13, Phường 18	2	- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành hộ sinh - Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.	- Phụ trách công tác sức khỏe sinh sản - Thực hiện báo cáo công tác chuyên môn - Phụ trách các chương trình y tế quốc gia được phân công. - Thực hiện các công tác khác khi được phân công.
Tổng cộng				31		

Lập bảng

Nguyễn Xuân Hoàn



GIÁM ĐỐC

BS. CKI. Nguyễn Xuân Hoàn